

# สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง การตรวจสอบอาคาร

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (.. ฉบับที่) ... .ศ.พ

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ... .ศ.

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ .ศ.2530 (ฉบับที่ (หนังสือที่ออกแล้วและหม้อสะสมไฟฟ้า) (..

เรื่อง ร่างกรอบการดำเนินการเกี่ยวกับการรับประกันการกู้เงินของภาคเอกชน )Framework for Guarantees for Private Sector Operations )

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เรื่อง การบริจาคเงินเพื่อเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8

เรื่อง การเข้าร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงข่ายทางหลวงเอเชีย

เรื่อง การกำหนดเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ และอนุมัติตำแหน่งข้าราชการ

เรื่อง การนำเสนอวาระสำคัญของรัฐบาล (agenda-based) ในการประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย ในเดือน พฤษภาคม 2547

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ได้มีการ ประกาศใช้กฎอัยการศึกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้

เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้านกำลังพล บ้านพัก และครุภัณฑ์ของข้าราชการตำรวจที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2547 งบกลาง เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและ การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

เรื่อง การจ้างนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน/

เรื่อง คณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ กทท .1/2547 (25 มีนาคม 2547)

เรื่อง ผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย -

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกรงปินัง พ.... .ศ.

เรื่อง โครงการณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม

เรื่อง ผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การส่งเสริมการใช้โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ที่ผลิตในประเทศใน กิจการปิโตรเลียม

เรื่อง คณะเอกอัครราชทูตประเทศมุสลิมที่ศศึกษาและเยี่ยมเยียนจังหวัดชายแดน ภาคใต้

เรื่อง การประชุมสภาประกันภัยแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 22

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมนีในอาเซียนมาใช้

เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548

เรื่อง [การจัดตั้งสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ](#)

เรื่อง [รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า](#)

เรื่อง [รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี](#)

เรื่อง [รายงานผลการพัฒนาระบบราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546](#)

เรื่อง [รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร](#)

เรื่อง [รายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ รัฐบาลสื่อสารสู่สื่อท้องถิ่น ครั้งที่ "5](#)

เรื่อง [รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2547](#)

เรื่อง [แต่งตั้ง](#)

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

การคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่ออีกหนึ่งวาระ

คณะทำงานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Task Force) ในการพัฒนา  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส) ยะลา และปัตตานี(

---

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

---

## **1. เรื่อง [การตรวจสอบอาคาร](#)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการตรวจสอบอาคาร ตามที่กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เสนอโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นศูนย์กลางตรวจสอบ

อาคารของส่วนราชการที่อยู่ในบังคับตามร่าง กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และเงื่อนไขการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... สำหรับส่วนราชการใดที่มีขีดความสามารถและมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมให้ส่วนราชการดังกล่าวสามารถดำเนินการตรวจสอบอาคารเองได้ โดยแจ้งกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบต่อไป

สำหรับเรื่องนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและเงื่อนไขการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคารและระบบความปลอดภัยของอาคาร 9 ประเภท ดังนี้ 1) อาคารสูง (สูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) 2) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป) 3) อาคารชุมชน (พื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปหรือชุมชนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป) 4) โรงมหรสพ 5) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 6) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป 7) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 8) อาคารชุดที่มีพื้นที่ทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป และ 9) ป้ายที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คาดว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เร็ว ๆ นี้ และอาคารของส่วนราชการที่เข้าข่ายอาคาร 9 ประเภทดังกล่าว จะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร เช่นเดียวกับอาคารเอกชน นอกจากนี้ ยังมีอาคารราชการอีกจำนวนมากที่ก่อสร้างและใช้งานมานานนับสิบปี หากไม่ได้มีการตรวจสอบ ปรับปรุง หรือซ่อมแซมแก้ไขส่วนที่หมดอายุการใช้งานแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารได้

---

## **2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับคำนิยามว่า "ข้าราชการมหาวิทยาลัย ...." และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่ป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยอาจแบ่งส่วนงานเป็น 1) สำนักงานมหาวิทยาลัย 2) วิทยาเขต 3) สถาบัน และอาจมีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานดังกล่าว

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการรัฐต้องจัดสรรงบประมาณ นอกจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอื่น ๆ แก่มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ได้

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในความรับผิดชอบการบังคับคดี และบุคคลใดไม่อาจยกอายุความ หรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัย ในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดการเงินและทรัพย์สินซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขที่ผู้พิศกำหนด ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิศ หรือทายาท หากไม่ปรากฏบุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ให้มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรทางการบริหาร โดยให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มาจากองค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก

กำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ โดยให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 5) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 6) เป็นบุคคลล้มละลาย 7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งรองอธิการบดีตามคำแนะนำของอธิการบดี ให้มีคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย สภานักงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินส่วนงาน การดำเนินงาน โดยรวมของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผลของ หลักสูตรนั้น

กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ มหาวิทยาลัย และเป็นผู้เสนอเรื่องของมหาวิทยาลัยต่อคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยมีอำนาจกำหนดครุวิทยฐานะ เข้มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทย ฐานะให้กับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาที่กำหนด รวมทั้งตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย และเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนิสิตและผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยได้ โดยทำเป็น ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ให้ออนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัตินี้

กำหนดมาตรการรองรับข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ การรับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นของข้าราชการและลูกจ้าง สิทธิการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ และสิทธิการเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้าง

กำหนดมาตรการรองรับสิทธิของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงาน ของมหาวิทยาลัย ที่แสดงเจตนาโอนมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือน สวัสดิการ และประโยชน์อย่างอื่นไม่น้อยกว่าเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นออกจากงาน เพราะทางราชการยุบเลิกตำแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและได้รับ บำเหน็จตามกฎหมาย และกำหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

---

### **3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้เพิ่มเติมบทบัญญัติ เรื่องการจ้างผู้จัดการในร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส. สัดส่วนการถือหุ้น ของสถาบันการเงินและบุคคลอื่นใน ธ.ก.ส. อำนาจของ ธ.ก.ส. ในการกระทำการ กิจการ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และผู้จัดการ) ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับผิดชอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร(ฉบับที่..)พ.ศ. .... ต่อไป

กระทรวงการคลังเสนอว่า มาตรา 20 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 กำหนดว่า "ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้จัดการด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี" โดยไม่ได้กำหนดเรื่องการจ้างผู้จัดการไว้ด้วย ซึ่งกฎหมายที่ออกภายหลัง เช่น พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ด้วย แต่ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส. สัดส่วนการถือหุ้นของสถาบันการเงินและบุคคลอื่นใน ธ.ก.ส. อำนาจของ ธ.ก.ส. ในการกระทำการกิจการ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และผู้จัดการ) ยังไม่ครอบคลุมประเด็นดังกล่าว สมควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องการจ้างผู้จัดการ ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ด้วย

---

#### **4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ...**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการปรับปรุงวิธีการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรโดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อให้งานทะเบียนราษฎรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ให้สำนักทะเบียนกลางจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรของทุกสำนักทะเบียนไว้ประจำสำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งและจะจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่นตามความเหมาะสม

สำนักทะเบียนกลางอาจจัดให้มีเครื่องบริการประชาชนนอกประเทศซึ่งปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชนตามที่เห็นสมควร

ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอมีอำนาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

---

## **5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (หนังสือพอกแล้วและหม้อสะสมไฟฟ้า)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (หนังสือพอกแล้วและหม้อสะสมไฟฟ้า) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราอากรศุลกากรของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำประเภทสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากรศุลกากรประเภทย่อย 4104.11 และ 4104.19 ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2546 จากคำว่า "หนังสือพอกแล้วของสัตว์จำพวกโค" เป็น "หนังสือพอกแล้วของสัตว์จำพวกกระบือ" "กระบือ"

แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำประเภทสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากรศุลกากรประเภทย่อย 8507.20 หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดอื่นๆ ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2546 โดยเพิ่มเติมคำว่า "สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่อง" "สำรองไฟฟ้า"

ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

---

## **6. เรื่อง ร่างกรอบการดำเนินการเกี่ยวกับการค้ำประกันการกู้เงินของภาคเอกชน (Framework for Guarantees for Private Sector Operations )**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบรายงานผลการลงนามร่างกรอบการดำเนินการเกี่ยวกับการค้ำประกันการกู้เงินของภาคเอกชน(Framework for Guarantees for Private Sector Operations ) ระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กระทรวงการคลังเสนอว่า



1. กระทรวงการคลังได้ลงนามในหนังสือยืนยันเกี่ยวกับการลงทุนของ ADB ในภาคเอกชน จำนวน 2 ฉบับ คือ

- 1) การลงทุนในหุ้น (Equity Investment Operations) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2526
- 2) การให้กู้แก่ภาคเอกชนโดยรัฐบาลไม่ต้องค้ำประกัน (Loans to the Private Sector Without Government Guarantees) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2529

2. ADB ได้เสนอกรอบการดำเนินงานเพิ่มเติมมาในครั้งนี คือ ร่างกรอบการดำเนินการเกี่ยวกับการค้ำประกันการกู้เงินของภาคเอกชน (Framework for Guarantees for Private Sector Operations) โดย ADB จะให้การค้ำประกันความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk Guarantee) บางส่วนในการกู้เงินของภาคเอกชน ซึ่งการค้ำประกันให้แก่ผู้ให้กู้ เกี่ยวกับการชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

3. กรอบการดำเนินการได้กำหนดให้รัฐบาลไทยจะต้องให้การค้ำประกันและเอกสิทธิ์แก่ ADB ในการดำเนินธุรกรรมในการค้ำประกัน ดังนี้

3.1 การค้ำประกันเงินกู้ของ ADB จะได้รับการค้ำประกันจากข้อบังคับ การควบคุม และคำสั่งการพักชำระหนี้ชั่วคราวในรูปใด ๆ และ ADB สามารถดำเนินการ

1) ประกันต่อ หรือขายการค้ำประกันต่อ

2) ส่งคืนเงินตราต่างประเทศที่ ADB ได้รับจากการค้ำประกัน โดยได้รับการยกเว้นภาษีอากรใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

3.2 ในกรณีที่มีการทำสัญญาที่จะชำระหนี้แทน หรือชำระหนี้แทนให้แก่ผู้ให้กู้ ADB จะเปรียบเสมือนผู้ให้กู้โดยตรงแก่ภาคเอกชนรายนั้น ๆ ในการค้ำประกันต่าง ๆ ADB จะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ (Subrogate) แทนผู้ให้กู้ ซึ่ง ADB จะได้รับการค้ำประกันและเอกสิทธิ์ภายใต้การให้กู้แก่ภาคเอกชน โดยรัฐบาลไม่ต้องค้ำประกัน และที่ได้กำหนดไว้ในกรอบความตกลงว่าด้วยการสถาปนาธนาคารพัฒนาเอเชีย

3.3 เงินบาทที่ ADB ได้รับในฐานะผู้รับช่วงสิทธิ ADB สามารถนำมาดำเนินการใช้จ่าย แลกเปลี่ยน และส่งกลับ เสมือนหนึ่งว่า ADB ได้รับเงินดังกล่าวจากการให้กู้โดยตรงจากภาคเอกชน

ADB ไม่ได้มีนโยบายที่จะถือครองที่ดินในประเทศไทยจากการค้ำประกันการกู้เงินของภาค เอกชน และมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนในโครงการเพื่อการพัฒนาในประเทศไทย

4. กระทรวงการคลังได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความเห็นชอบในร่างกรอบการดำเนินการดังกล่าวแล้ว โดยเห็นว่า ADB สามารถดำเนินการตามโครงการค้ำประกันเงินกู้แก่ภาคเอกชนไทยได้อยู่แล้ว ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการสถาปนาธนาคารพัฒนาเอเชีย (Charter) มาตรา 14,15 และ 21 (3) และการได้รับเอกสิทธิ์จากการทำธุรกรรมอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. 2509 โดยที่การค้ำประกันความเสี่ยงทางการเมืองจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในระยะยาว เพิ่มอุปสงค์การลงทุนของภาคเอกชน และการไหลเข้าของเงินทุนมากขึ้น ประกอบกับธนาคารพัฒนาเอเชียมีโครงการที่จะลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนในประเทศไทย ซึ่งกำหนดลงนามเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547

---

## **7. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่ **มาตรการที่ 1** : มาตรการสนับสนุนผู้ประสงค์จะเริ่มอาชีพใหม่นอกกระบบราชการ **มาตรการที่ 2** : มาตรการสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ และ **มาตรการที่ 3** : มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อออกนอกกระบบราชการ และกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมมาตรการที่ 1 และ 2 เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของข้าราชการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมมาตรการฯ (จำนวน 48,830 คน) โดยให้ใช้หลัก "สมัครก่อนได้สิทธิก่อน"

ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรวบรวมจำนวนและข้อมูลรายละเอียด (Profile) ของข้าราชการที่เกินกว่าเป้าหมายเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมรายละเอียดของผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการที่ 1 และ 2 เกินกว่าจำนวนเป้าหมายที่กำหนด เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้ขยายจำนวนเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มขึ้นอีก 3,048 คน รวมเป็นจำนวนเป้าหมายทั้งสิ้น 51,878 คน

**ผลการดำเนินการ** การดำเนินการมาตรการฯ ที่ 1 และ 2 ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาตรการฯ ได้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

## 1. ผู้เข้าร่วมมาตรการ

1.1 **จำนวน** มีข้าราชการสมัครและส่วนราชการอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการ จำนวน 51,878 คน ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2547 ต่อมาได้มีผู้ขอระงับการเข้าร่วมมาตรการ ตลอดจนมีการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมมาตรการ รวมถึงเสียชีวิต จึงเหลือผู้เข้าร่วมมาตรการทั้งสิ้น 48,101 คน ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2547)

ส่วนราชการที่มีผู้เข้าร่วมมาตรการสูงสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 21,870 คน )45.47% ของผู้เข้าร่วมมาตรการรองลงมาคือ ( สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6,806 คน )14.15%)

1.2 **ประเภทข้าราชการ** ข้าราชการครูเข้าร่วมมาตรการฯ สูงสุด เป็นจำนวน 22,727 คน คิดเป็น 47.25% ของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ รองลงมาคือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ (รวมข้าราชการพลเรือนในพระองค์) 10,597 คน )22.03%) ทหาร 7,079 คน )14.72%) ตำรวจ 6,806 คน )14.15%) และข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 892 คน )1.85%)

1.3 **อายุ** ช่วงอายุที่มีผู้เข้าร่วมมาตรการมากเป็นอันดับแรกคือ อายุตั้งแต่ 50 ปีลงไป จำนวน 8,866 คน )18.43%) รองลงมาคือ อายุ 58 ปี จำนวน 5,931 คน )12.33%) และอายุ 57 ปี จำนวน 5,193 คน )10.80%) ตามลำดับ

### 1.4 ระดับชั้นยศ/

**ข้าราชการพลเรือนสามัญ** ที่เข้าร่วมมาตรการฯ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับ 6 จำนวน 4,907 คน คิดเป็น)46.31% ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมมาตรการ( **ข้าราชการครู**เกือบทั้งหมดเป็นข้าราชการระดับ 7 จำนวน 20,991 คน )92.36%) **ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย** ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับ 5 จำนวน 217 คน )24.33%) ซึ่งข้าราชการในระดับดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในสายงาน ขและ . มิใช่สายผู้สอน .ค

**ข้าราชการทหาร** ที่เข้าร่วมมาตรการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้นประทวน จำนวน 3,751 คน คิดเป็น 52.99%

**ข้าราชการตำรวจ** ที่เข้าร่วมมาตรการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้นประทวน จำนวน 6,184 คน คิดเป็น 90.86%

1.5 **ระดับสูง** มีข้าราชการระดับสูง ตั้งแต่ระดับ)9 ขึ้นไป หรือ พลชั้น .ต.ต.พล/.ต. เข้าร่วมมาตรการฯ จำนวนเพียง (ไป 249 คน คิดเป็นเพียง 0.52% ของผู้เข้าร่วมมาตรการทั้งหมดเท่านั้น ในจำนวนนี้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 69 คน

ข้าราชการครู 34 คน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 93 คน ข้าราชการทหาร 52 คน และข้าราชการตำรวจ 1 คน

## 2. ผลกระทบ

### 2.1 ด้านการศึกษา

**ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา** หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส)พลฐ มีผู้เข้าร่วมมาตรการ จำนวน (. 21,870 คน จากอัตรากำลังทั้งหมดในหน่วยงาน )1 ตุลาคม 2546) 470,864 คน คิดเป็นเพียง 4.64% ของอัตรากำลังเท่านั้น

ประกอบด้วยคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ได้จัดสรรตำแหน่งข้าราชการครูที่ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการ (.คปร)าร คิน ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการในเป็นอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับตำแหน่ง อาจารย์ 1 จำนวน 4,374 อัตรา )20% ของจำนวนที่เข้าร่วมมาตรการ ( และจะพิจารณาจัดสรรเพิ่มให้ตามความจำเป็น ดังนั้น จึงไม่กระทบต่อการ ให้การศึกษาแก่เยาวชน

**ระดับอุดมศึกษา** มีข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสายผู้สอนเข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 266 คน เท่านั้น ประกอบด้วย คปรได้ให้สำนัก . )งบประมาณจัดสรรงบประมาณ170% ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ข้าราชการ สาย ก และ .150% ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ สาย ข (.ค .เพื่อจ้างบุคลากรทดแทนตำแหน่งข้าราชการที่เข้าร่วม มาตรการทั้งหมดแทนการบรรจุข้าราชการใหม่จนกว่ามหาวิทยาลัยจะ ปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนั้น การที่มีผู้เข้าร่วม มาตรการจึงไม่ก่อให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรสายผู้สอนใน มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

2.2 **ด้านสาธารณสุข** มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมมาตรการ จำนวน 3,501 คน แต่ในจำนวนดังกล่าวเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ให้การ รักษาพยาบาลโดยตรงเพียงจำนวนน้อยมาก เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ กำหนดให้ตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ เป็นสาย งานขาดแคลนและห้ามสมัครเข้าร่วมมาตรการ จึงมีบุคลากรที่มีหน้าที่ให้การ รักษาพยาบาลโดยตรงเพียงตำแหน่งพยาบาลเทคนิคเท่านั้น ซึ่งตำแหน่งดังกล่าว ได้เข้าร่วมมาตรการเพียง 619 คน ดังนั้น จึงไม่กระทบกับการให้บริการด้าน สาธารณสุขแก่ประชาชน

2.3 **ด้านการรักษาความสงบในประเทศ** มีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมมาตรการ จำนวน 6,806 คน จากอัตรากำลังทั้งหมด )1 ตุลาคม 2547) 211,596 อัตรา คิด

เป็นเพียง 3.22% ของอัตรากำลังเท่านั้น ประกอบกับ คปรได้จัดสรรตำแหน่งคืน . ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่12 มีนาคม 2547 แล้วจำนวน 1,737 อัตรา และอาจมีการจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกตามความจำเป็น จึงไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบภายในประเทศ

**3. ภาระงบประมาณและจุดคุ้มทุน** การดำเนินมาตรการจะทำให้รัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเงินก้อน และบำเหน็จบำนาญ แต่จะสามารถประหยัดงบประมาณเงินเดือนของผู้เข้าร่วมมาตรการได้ในระยะยาว โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2547 (30 กันยายน 2547) รัฐจะมีค่าใช้จ่ายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 7,636 ล้านบาท และจะเริ่มคุ้มทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เป็นต้นไป โดยจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2548 ได้ 4,539 ล้านบาท

#### **4. ปัญหาอุปสรรค**

**4.1 ส่วนราชการขนาดใหญ่มีความกังวลในเรื่องอัตรากำลังที่จะต้องลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80** ของจำนวนข้าราชการในสังกัดที่เข้าร่วมมาตรการ ซึ่งไม่อนุมัติให้ข้าราชการที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการในขณะที่มีข้าราชการประสงค์เข้าร่วมมาตรการเป็นจำนวนมาก เช่น กรมราชทัณฑ์ไม่อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการเลย เนื่องจากมีอัตรากำลังไม่เพียงพอทั้งรองรับภารกิจปัจจุบัน และภารกิจที่จะต้องเพิ่มขึ้นจากการขยายจำนวนเรือนจำ เป็นต้น

**4.2 ข้าราชการยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมมาตรการ** มีข้าราชการส่วนหนึ่งที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ แต่ยังไม่พร้อมเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ เช่น มีภาระหนี้สิน มีภาระทางครอบครัวที่ยังต้องรับผิดชอบ มีสัญญาผูกพันกับส่วนราชการ ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการและเงินบำเหน็จบำนาญ ยังไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้สินนั้น ๆ และมีข้าราชการบางรายรู้สึกว่สิทธิประโยชน์ของมาตรการนี้ว่าน้อยกว่าโครงการเกษียณก่อนกำหนดเดิม ซึ่งมีการให้เงินช่วยรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ไปตลอดชีวิต จึงไม่เข้าร่วมมาตรการ (.ชรบ)

**4.3 ข้าราชการบางส่วนขอรับการเข้าร่วมมาตรการเนื่องจากมีการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2547 เพิ่มขึ้น 3% ทุกอัตรา และเฉพาะระดับ 1 - 7 ได้เลื่อนอีก 2 ชั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ทำให้มีข้าราชการหลายรายระงับการลาออกและขอรับราชการต่อไป**

**4.4 การที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ถูกโอนไปจากส่วนราชการต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้** โดยเฉพาะสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบททำให้มีข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมากณะกรรมกรข้าราชการส่วนท้องถิ่น (.กถ) ได้นำเรื่องการดำเนินมาตรการในลักษณะเดียวกันสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ

4.5 การประชาสัมพันธ์ในแต่ละส่วนราชการไม่เท่ากัน โดยเฉพาะส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ทำให้ข้าราชการได้รับทราบข้อมูลไม่พร้อมกัน ซึ่งกระทบต่อหลักการพิจารณาอนุมัติให้ลาออกโดยยึดหลัก ตามมติ "ยื่นก่อนได้สิทธิก่อน" คณะรัฐมนตรี

4.6 ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคยังไม่พร้อมที่จะบันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านทาง Website เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตในส่วนภูมิภาคยังไม่สามารถรองรับการใช้งานเป็นจำนวนมากในเวลาพร้อม ๆ กันได้ ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการบันทึกข้อมูล

## 5. การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### 5.1 สำนักงาน ก.พ.

- 1) ชักซ้อมแนวดำเนินการในส่วนของการกำหนดห้ามผู้ดำรงตำแหน่งในงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก ที่ นร .พ.1008.1/ว12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546
- 2) กำหนดรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก ที่ นร .พ.1008.1/ว13 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 และจัดชี้แจงส่วนราชการระดับกรมและจังหวัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ณ หอประชุม สุนทรนัยประดิษฐ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
- 3) ชักซ้อมแนวดำเนินการตามมาตรการฯ ตามหนังสือสำนักงาน กด่วน .พ. ที่สุด ที่ นร1008.1/ว2 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547
- 4) ประชาสัมพันธ์มาตรการโดยผ่านทาง Website ของสำนักงาน ก .พ. ([www.ocsc.go.th](http://www.ocsc.go.th)) หนังสือเวียนสำนักงาน กตลลดจนสื่อต่าง ๆ .พ. ตลลดจนจัดทำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการ ผ่านทาง Website สำนักงาน ก.พ.
- 5) จัดประชุมคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการ และพิจารณาจัดสรรโควตาผู้เข้าร่วมมาตรการที่เกินกว่าโควตาของส่วนราชการ

### 5.2 กระทรวงการคลัง

- 1) กรมบัญชีกลางดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ .... .ศ.1 เมษายน 2547 และ

ดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการซึ่งลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2547 ตลอดจนแจ้งเวียนระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ลาออกตามมาตรการ

- 2) กรมสรรพากรดำเนินการยกเว้นภาษีเงินก่อนที่ได้รับตามมาตรการ
- 3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการยกเว้นการคิดใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาตรการเงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. กบข - .

### 5.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

**(SME BANK)** และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการสนับสนุนเงินฝากจากสำนักงานประกันสังคมนำมาปล่อยสินเชื่อในโครงการให้กับข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการฯ โดยกำหนดวงเงิน "เต็มให้เต็ม เต็มใจจาก" ปล่อยกู้เบื้องต้น 5,000 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 5.5 ต่อปี เปิดให้ผู้สนใจแจ้งความจำนงขอการสนับสนุนสินเชื่อได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547

นอกจากนี้ ยังได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้ยื่นขอรับสินเชื่อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครอบคลุมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การเงิน การวางแผนธุรกิจ พร้อมข้อมูลแบบอย่างธุรกิจ กว่า 1,000 รายการ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการใหม่ โดยเตรียมการให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนและขนาดการลงทุนที่เป็นไปได้

**6. สรุป** มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จในการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการได้ในระดับหนึ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมมาตรการถึง 48,101 คน ทำให้รัฐประหยัดรายจ่ายด้านบุคคลในระยะยาว ข้าราชการที่ลาออกตามมาตรการมีโอกาสที่จะเริ่มอาชีพใหม่ โดยมีโอกาสกู้เงินรวมถึงได้รับการอบรมสำหรับการประกอบการจากธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างงานและการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

---

## 8. เรื่อง การบริจาคเงินเพื่อเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอว่า จากการเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศผู้บริจาคเงินเพื่อเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 ใน 3 รอบที่ผ่านมาเห็น

ได้ว่ากองทุนฯ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาความยากจนเพื่อนำไปพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประทศดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ และในการประชุมกลุ่มประเทศผู้บริจาคฯ ในครั้งหน้าจะเป็นการประชุมที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นการประชุมรอบสุดท้ายเพื่อสรุปประเด็นเกี่ยวกับสัดส่วนการเพิ่มทุนของแต่ละประเทศ และการจัดสรรทรัพยากรจากการบริจาคมาใช้เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

ในการนี้ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทำที่ในการประชุมกลุ่มประเทศผู้บริจาคฯ ครั้งที่ 4 ว่าประเทศไทยจะบริจาคเงินเพื่อเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 ในจำนวน 120.86 ล้านบาท เพื่อคงสัดส่วนในกองทุนฯ ในอัตราเท่าเดิม โดยมีเงื่อนไขว่าการบริจาคเงินดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ทั้งนี้ ประเทศไทยจะบริจาคเงินเพื่อเพิ่มทุนครั้งนี้ในรูปเงินบาท โดยการชำระเงินบริจาคจะทำโดยกระทรวงการคลังออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลัง (promissory Notes) ประเภทจ่ายเงินเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ยแก่ธนาคารพัฒนาเอเชีย และมีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบริจาคจากตั๋วสัญญาใช้เงินคลังดังกล่าวประมาณ 10 ปี ซึ่งการชำระเงินจริงจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเบิกเงินจากกองทุนฯ ไปให้กู้ต่อแก่ประเทศผู้กู้ ธนาคารพัฒนาเอเชียจึงจะนำตั๋วสัญญาใช้เงินคลังดังกล่าวมาขอขึ้นเงินสด

กองทุนพัฒนาเอเชียเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาที่มีฐานะยากจน ณ ปัจจุบัน ธนาคารพัฒนาเอเชียได้มีการเพิ่มทุนในกองทุนดังกล่าวแล้วจำนวน 7 ครั้ง และประเทศไทยได้เข้าร่วมบริจาคเพื่อเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชียมาแล้ว 2 ครั้ง (การเพิ่มทุนครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7) ในจำนวน 101.0248 และ 101 ล้านบาท ตามลำดับ

---

## **9. เรื่อง การเข้าร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงข่ายทางหลวงเอเชีย**

คณะรัฐมนตรีรับทราบการเข้าร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงข่ายทางหลวงเอเชีย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายนิกร จำนง) ได้ร่วมลงนามความตกลงดังกล่าว กับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก ระหว่างการประชุมประจำปี สมัยที่ 60 ของ เอสแคป เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของความตกลงฯ เพื่อเป็นการแสดงความร่วมมือในการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางหลวงในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประเทศสมาชิกความตกลงฯ รวมทั้งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค เนื่องจากมีความได้เปรียบทางสภาพ



ภูมิศาสตร์ เพราะเป็นจุดศูนย์กลางที่ประเทศสมาชิกอื่น ๆ จะต้องเชื่อมต่อเส้นทางประเทศไทย

---

## 10. เรื่อง การกำหนดเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกำหนดเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศเขตพื้นที่รับซื้ออ้อยในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร จากโรงงานน้ำตาลให้ชัดเจน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/มาตรการ ในการช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่อยู่นอกเขตพื้นที่รับซื้ออ้อย ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่พืชอื่น ๆ ที่มีศักยภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วต่อการประกาศเขตรับซื้ออ้อยของกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้ง 7 ข้อตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งกำหนดให้มีการควบคุมพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ไม่ให้ปลูกอ้อยในรัศมีเกินกว่า 100 กิโลเมตร จากโรงงานน้ำตาล พร้อมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่เล็กประกอบอาชีพปลูกอ้อย

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอรายงานว่าการแก้ไขปัญหาระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้ได้ผล อาจต้องจำกัดพื้นที่เพาะปลูกอ้อย เบื้องต้นควรควบคุมไม่ให้มีการปลูกอ้อยในรัศมีเกินกว่า 100 กิโลเมตร จากโรงงานน้ำตาล ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยปัจจุบัน พบว่าพื้นที่ที่ควรเลิกปลูกอ้อยตามมาตรการนี้ ได้แก่

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พื้นที่ในเขตจังหวัดนครพนม 4 อำเภอ จังหวัดเลย 4อำเภอ จังหวัดหนองคาย 7 อำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู 1 อำเภอ จังหวัดอุดรธานี 3 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 1 อำเภอ จังหวัดสุรินทร์ 3 อำเภอ และพื้นที่เขตจังหวัดอุบลราชธานี 3 อำเภอ รวมพื้นที่ 52,158 ไร่

เขตภาคกลาง ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมพื้นที่ 1,404 ไร่

---

## 11. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

คณะรัฐมนตรีเห็นควรให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (15 ตุลาคม 2545) ที่อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์เกลี้ยคืนอัตรากำลังตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง จากเดิม 6 คน ให้เหลือ

เพียง 4 คน ภายใน 2 ปี และให้กระทรวงพาณิชย์ขอ กำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงไปยังสำนักงาน ก.พ. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ควรพิจารณาไม่ให้เป็นภาระกับงบประมาณด้วย

กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

กำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 1 ตำแหน่ง จากเดิมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน 5 ตำแหน่ง โดยขอเปลี่ยนตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ ระดับ 10 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับ 10

ทบพวมนมดิคุณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ที่กำหนดให้กระทรวงพาณิชย์ เกลี่ยคืนตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับ 10 ให้เหลือเพียงจำนวน 4 ตำแหน่ง ภายในปีงบประมาณ 2547

กระทรวงพาณิชย์เสนอรายงานว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มีผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับ 10 จำนวน 5 ตำแหน่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นหลายประการ ดังนี้

กระทรวงพาณิชย์ มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง 8 กรม 1 รัฐวิสาหกิจ ส่วน ภูมิภาค 75 จังหวัด ซึ่งมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน 37 จังหวัด และสำนักงานในต่างประเทศ 47 ประเทศ รวม 57 สำนักงาน โดยมี ข้าราชการและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 5,408 คน กระทรวงพาณิชย์มีงานโครงการและ ภารกิจที่หลากหลายที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ การตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ งานการค้าชายแดน งานเจรจาเขต การค้าเสรี (FTA) การขยายตลาดส่งออก และความร่วมมือทางการค้ากับประเทศ เพื่อนบ้าน (ECS) รวมตลอดถึงการทำงานแบบบูรณาการกับจังหวัดภายใต้การ บริหารงานแบบ CEO ของจังหวัดต่าง ๆ

ตามแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการตรวจราชการร่วมกันระหว่าง สำนักงานรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ ผู้ตรวจราชการของกระทรวงที่มีเพียง 5 ตำแหน่ง ไม่เพียงพอต่อการออกตรวจ ราชการในส่วนภูมิภาคร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ มี การแบ่งเขตในภูมิภาคเป็น 9 เขต

ปัจจุบันมีการขยายขอบเขตภารกิจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน บ้าน ซึ่งเดิมเป็นภารกิจสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ แต่ตามแนวทางด้าน บริหารงานแบบทีมไทยแลนด์ใหม่ มอบหมายภารกิจให้กับพาณิชย์จังหวัดเพิ่มขึ้น การตรวจราชการจึงมีปริมาณและงานหลากหลายมากขึ้น

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์มีความจำเป็นต้องมีผู้ตรวจราชการอย่างน้อย 6 ตำแหน่ง เพิ่ม จากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 5 ตำแหน่ง

---

## **12. เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ และอนุมัติตำแหน่งข้าราชการ**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2543 ที่เห็นชอบหลักการหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการปฏิบัติงานของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ โดยให้ ก.พ. พิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการจำนวนไม่เกิน 27,385 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับชั้นและอันดับในการบรรจุแต่งตั้ง ให้พิจารณาระยะเวลาทำงาน ตลอดจนประสบการณ์การทำงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่าง ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) ต่อไป

กระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า

ได้เสนอปัญหาอุปสรรคการบริหารงานพนักงานของรัฐในสังกัดและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงพนักงานของรัฐในสังกัดเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ได้มีคำสั่งที่ (.คปร) 2/2546 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนบุคลากร และแก้ปัญหาพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าว และคณะทำงานฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหลักการที่กำหนดดังกล่าวเสนอ คปรพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา .

การกำหนดตำแหน่งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงเป็นข้าราชการนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาใน 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อเพิ่มเติมจำนวนเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ที่พบว่ามีความขาดแคลนสายงานหลักอยู่จำนวนมาก และประการที่สองเพื่อแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสายงานหลัก แต่มีสถานภาพเป็นพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้การบริหารงานสาธารณสุขดำเนินไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

---

## **13. เรื่อง การนำเสนอวาระสำคัญของรัฐบาล (agenda-based) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย ในเดือนพฤษภาคม 2547**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดเจ้าภาพนำเสนอวาระสำคัญของรัฐบาล (agenda-based) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย ในเดือนพฤษภาคม 2547 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพนำเสนอเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว

ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพนำเสนอเรื่อง การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงาน ดังนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 กำหนดเป็นหลักการให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หมุนเวียนไปในจังหวัดต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 เป็นต้นไป นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติในวันเดียวกันเห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระสำคัญของรัฐบาล (agenda-based) โดยให้จัดเรื่องสำคัญตามนโยบายเดียวกันหรือเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันรวมไว้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวเดียวกัน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เห็นชอบตารางกำหนดพื้นที่และวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ประจำปี 2547 โดยในเดือนพฤษภาคม 2547 กำหนดให้มีการประชุม ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว และการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว.กรณี สปป)

---

#### **14. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นว่ายังไม่สมควรจะนับเวลาราชการเป็นทวีคูณเนื่องจากจังหวัดสตูลยังไม่มีการก่อเหตุร้ายรุนแรง

กระทรวงการคลังรายงานว่า กองทัพภาคที่ 4 ได้ออกประกาศกองทัพภาคที่ 4 ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ตามประกาศลงวันที่ 26 มกราคม 2547 ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

สมควรที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณแก่ข้าราชการซึ่งประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก

เพิ่มเติมในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยกำหนดให้นับได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2547 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลังจะพิจารณาเสนอให้สิทธิในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป และหากได้มีการประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2547 ก็ให้สิทธิในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณเป็นอันสิ้นสุดลงด้วย

สำหรับจังหวัดสตูลนั้น เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่เป็นเพียงพื้นที่ที่กลุ่มโจรหลบซ่อนพักพิงชั่วคราวเมื่อถูกฝ่ายเจ้าหน้าที่กดดันจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา เท่านั้น ประกอบกับปัจจุบันยังไม่ได้มีการก่อเหตุรุนแรงซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบกับจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลาแล้วเห็นว่า ยังไม่สมควรที่จะนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ แต่อย่างไรก็ดี หากในอนาคตสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจนมีความเสี่ยงภัยเทียบได้กับ 3 จังหวัดดังกล่าวกระทรวงการคลังก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อนับเวลาราชการเป็นทวีคูณต่อไป

---

## **15. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

การช่วยเหลือให้บุตรของข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ

หากมีความจำเป็นจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ.2547 ข้อ 4 ที่กำหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นจากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนของส่วนราชการ หากไม่มีหรือไม่เพียงพอ ให้ส่วนราชการเสนอต่อสำนักงานงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป นั้น เพื่อให้บรรล่วัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินดังกล่าวโดยเร่งด่วน ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานงบประมาณโดยตรง

รับทราบในส่วนของสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สิทธิแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบ้านานาญ และพนักงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เสียชีวิตลง แม้ว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหมดลงบุคคลในครอบครัวก็ยังมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงการคลังรายงาน ว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผลให้มีข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเสียชีวิต และทำให้บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะบุตรซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาแล้ว เรียนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิได้รับสวัสดิการการศึกษาบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากเมื่อตัวข้าราชการหรือลูกจ้างประจำดังกล่าวเสียชีวิต สิทธิได้รับเงินสวัสดิการการศึกษานบุตรย่อมหมดไป ซึ่งทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รับความเดือดร้อน

---

## **16. เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้านกำลังพล บ้านพัก และครุภัณฑ์ของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สนับสนุนอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ จำนวน 3,144 อัตรา และงบบุคลากร จำนวน 147,464,280 บาท ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงาน ว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งลงปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนที่ได้เสนอไว้โดยเร่งด่วน ขณะนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด และหลังจากนั้นจะได้มีการบรรจุแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้รับการสนับสนุนอัตราเงินเดือนใหม่ตามที่ขอรับการจัดสรรไป ซึ่งการไม่ได้รับการสนับสนุนอัตราใหม่โดยรวดเร็ว นั้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวคือต้องมีการระงับแผนการผลิตกำลังพลประจำปี โดยเฉพาะหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ สำหรับจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังต้องปรับแผนการใช้อัตราเงินเดือนว่างที่มีอยู่ ซึ่งตามปกติจะนำไปใช้รองรับการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการ เพิ่มให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้รองรับการสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แทน รวมถึงต้องจัดสรรงบประมาณปกติซึ่งมีจำกัดมาใช้รองรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งด้วย และด้วยเหตุผลความจำเป็นของภารกิจและผลกระทบดังกล่าวที่ทำให้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ และงบประมาณดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาแล้ว มีมติจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจ สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านกำลังพล บ้านพัก และครุภัณฑ์ของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,737 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยให้จัดสรรจากอัตราว่างที่จะเกิดขึ้นจากผลการเข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 เมษายน 2547 ซึ่งจะทำให้มีอัตราว่างเพียงพอที่ คปร. จะจัดสรรคืนเพื่อเกลี่ยให้ในงานป้องกันและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าวได้

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สนับสนุนอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ จำนวน 1,737 อัตรา ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งลงปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนที่ได้เสนอไว้โดยเร่งด่วน ขณะนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด และหลังจากนั้นจะได้มีการบรรจุแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้รับการสนับสนุนอัตราเงินเดือนใหม่ตามที่ขอรับการจัดสรรไป ซึ่งการไม่ได้รับการสนับสนุนอัตราใหม่โดยรวดเร็วนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวคือต้องมีการระงับแผนการผลิตกำลังพลประจำปี โดยเฉพาะหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ สำหรับจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังต้องปรับแผนการใช้อัตราเงินเดือนว่างที่มีอยู่ ซึ่งตามปกติจะนำไปใช้รองรับการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการเพิ่มให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้รองรับการสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แทน รวมถึงต้องจัดสรรงบประมาณปกติซึ่งมีจำกัดมาใช้รองรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งด้วย และด้วยเหตุผลความจำเป็นของภารกิจและผลกระทบดังกล่าวที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ และงบประมาณดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาแล้ว มีมติจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจ สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านกำลังพล บ้านพัก และครุภัณฑ์ของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,737 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยให้จัดสรรจากอัตราว่างที่จะเกิดขึ้นจากผลการ

เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 เมษายน 2547 ซึ่งจะทำให้มีอัตราว่างเพียงพอที่ คปร. จะจัดสรรคืนเพื่อเกลี่ยให้ในงานป้องกันและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าวได้

---

## **17. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2547 งบกลาง เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เสนอ ให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รายการเงินอุดหนุนการสืบสวนคดีอาญาให้หน่วยปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปงานตำรวจเพื่อประชาชน จำนวน 707,220,000 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้กับสถานีตำรวจ จำนวน 1,446 สถานี และหน่วยงานสืบสวน จำนวน 99 หน่วย ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2547 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า

นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ให้กับสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1-9 และหน่วยปฏิบัติงานสืบสวน ในปีงบประมาณ 2547 ระหว่างเดือนเมษายน กันยายน-2547 เป็นเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 707,220,000 บาท ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปงานตำรวจเพื่อประชาชนเสนอ

สำหรับงบประมาณตามข้อ 1 สรุปได้ดังนี้

- 2.1 สถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1-9 ได้จัดกลุ่มของสถานีตำรวจโดยพิจารณาแบ่งกลุ่มตามผลการวิเคราะห์ การปรับระดับสถานีตำรวจของกองอัตรากำลังสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยอนุโลมซึ่งสามารถบางสถานีตำรวจเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ได้รับเงินอุดหนุนฯ ที่แตกต่างกันมีสถานีตำรวจ จำนวน 1,446 สถานี ใช้งบประมาณ 657,420,000 บาท
- 2.2 หน่วยปฏิบัติงานสืบสวน มีกองกำกับการสืบสวน ตำรวจนครบาล 1-9 กองกำกับการสวัสดิการเด็กและเยาวชน กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธร 1-9 กองกำกับการในสังกัดกองปราบปราม จำนวน 24 หน่วย และงานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัด จำนวน 75 หน่วย ให้ได้รับเงินอุดหนุนฯ ที่แตกต่างกันตามความรับผิดชอบของงานพื้นที่ ใช้งบประมาณจำนวน 49,800,000 บาท



---

## **18. เรื่อง การจ้างนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้ง 2 ข้อ ไปพิจารณาแล้ว ดำเนินการต่อไปได้ สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สสจ.) พิจารณาจัดทำโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน และสสจ. ได้เสนอโครงการดังกล่าวมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนทั้งสิ้น 14,314,000 บาท โดยมีเป้าหมายการจ้างนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 8,000 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. รวมทั้งเพื่อทราบถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมบริการสาธารณะระยะเวลาเก็บข้อมูล 7 วัน (ช่วงระหว่าง 10-31 พฤษภาคม 2547)

---

## **19. เรื่อง คณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ กทท. 1/2547 (25 มีนาคม 2547)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทท.) เสนอ ดังนี้

### **1. เรื่อง การวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Aerotropolis)**

- 1.1 อนุมัติแนวทางการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิในแผนแม่บทการพัฒนาช่วง 30 ปี จนถึงปี พ.ศ.2578 ตามที่สำนักงาน กทท.เสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองสุวรรณภูมิดังกล่าวไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระยะต่อไปด้วย

1.2 เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองสุวรรณภูมิ สำหรับทำหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กทกรับผิดชอบดำเนินการในรายละเอียดแล้ว . พิจารณาต่อไป .เสนอ กทก

## **2. เรื่อง โครงการที่จอดรถภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานบริหารที่จอดรถ**

2.1 อนุมัติงบประมาณให้บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (.บทม) ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ จำนวน 2 อาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ โดยใช้แหล่งเงินทุนของผู้ถือหุ้นในวงเงิน 935.5 ล้านบาท )ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมอนุมัติงบลงทุนประจำปี (2547 สำหรับโครงการดังกล่าว จำนวน 492.5 ล้านบาท และงบลงทุนประจำปี 2548 จำนวน 443.0 ล้านบาท

2.2 เห็นชอบในหลักการให้ บทมเป็นผู้ลงทุนจัดหาอุปกรณ์ควบคุมการจอดรถ . สำหรับอาคารที่จอดรถและที่จอดรถกลางแจ้ง ซึ่งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารผู้โดยสาร โดยให้ บทมเสนอรายละเอียดวงเงินลงทุนพร้อมทั้งแหล่ง . พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง .เงินให้ กทก

## **3. เรื่อง งบประมาณเพิ่มเติมโครงการจัดหาอุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศและห้องปฏิบัติการบิน พร้อมอาคารสำนักงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ**

อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 502.08 ล้านบาท ให้แก่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อจัดหาอุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศเพิ่มเติม 3 รายการ ได้แก่ การจัดหาอุปกรณ์วิทยุลูกข่ายระบบ Digital Trunked Radio การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามอากาศยานและการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารการเดินอากาศ พร้อมทั้งการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและอาคารสำนักงานเพิ่มจาก 5 ชั้น เป็น 6 ชั้น

## **4. เรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีแปลงไฟฟ้าสถานที่ 2 ของ บทม.**

อนุมัติให้ บทม. ทำการก่อสร้างสถานีแปลงไฟฟ้าสถานที่ 2 ในวงเงินค่าก่อสร้าง 357 ล้านบาท และค่าควบคุมงานก่อสร้าง 13 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 370 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากประเทศญี่ปุ่น (JBIC)

---

## **20. เรื่อง ผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย และผลการเจรจาเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุนของไทย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดย

มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ และสามารถพิจารณาแก้ไขข้อความที่ไม่มีนัยสำคัญได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย เพื่อตรวจสอบสิทธิและพันธกรณีภายใต้ความตกลงฯ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และมีองค์ประกอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายคณะทำงานติดตามผลการเจรจา ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) โดยมี นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นประธาน พิจารณาดำเนินการในเรื่องมาตรการรองรับภายหลังจากที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้

---

## **21. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกรงปินัง พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกรงปินัง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ เพื่อยกฐานะกิ่งอำเภอกรงปินังจัดตั้งเป็นอำเภอกรงปินัง เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ การอำนวยความสะดวกของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยให้ยุติโดยเร็ว และเป็นการส่งเสริมท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น

---

## **22. เรื่อง โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม**

คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสรุปได้ดังนี้

จากการที่คนไทยดื่มนมค่อนข้างน้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าควรมีการรณรงค์ให้คนไทยหันมาดื่มนมเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพละกำลัง รวมทั้งจะเป็นการช่วยผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนมขึ้น โดยมีตัวแทนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ คือ ฝ่ายเกษตรกรฝ่ายผู้ประกอบการแปรรูปนม ฝ่ายผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และฝ่ายราชการ มีเป้าหมายจะเพิ่มการบริโภคนมอีกร้อยละ 15 ต่อปี

ในการรณรงค์บริโภคนมได้มีการระดมทุนจากภาคเอกชน และเกษตรกรรวมเป็นเงิน 35 ล้านบาท โดยฝ่ายเกษตรกรสนับสนุนร้อยละ 30 ฝ่ายผู้ประกอบการแปรรูปนม และฝ่ายผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สนับสนุนฝ่ายละ ร้อยละ 35 ลักษณะการจัดรณรงค์จะเป็นภาพยนตร์สั้น

ที่จะเผยแพร่ทางโทรทัศน์ และบทเพลงที่จะเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ รวมทั้งการจัดพิมพ์ ภาพโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ ซึ่งกำหนดจะออกอากาศตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 นี้ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการเปิดโครงการณรงค์ ส่งเสริมการบริโภคนมไปแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547

## **23. เรื่อง ผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี**

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ รวมทั้งยุทธศาสตร์ในภูมิภาค เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2547 ณ จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส ตามที่สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ดังนี้

### **จังหวัดสงขลา**

นายกรัฐมนตรีรับหลักการ และจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพิจารณาต่อไป เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับเยาวชน จัดตั้งศูนย์คนชราและผู้ด้อยโอกาส โดยอาจใช้ที่ดินราชพัสดุ ใกล้กับโรงเรียนบ้านมณี อสะบาย้อย และการเชื่อมสายโทรศัพท์บ้านให้ครอบคลุม เพื่อจะได้ติดต่ออินเตอร์เน็ต

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำนันตำบลธารคีรี ตรวจสอบคนใน (นายมนัส วามิ) หมู่บ้านที่ไม่มีงานทำ เยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เพื่อจะได้ฝึกอาชีพและจัดหาทุนการศึกษาให้เรียนหนังสือ

นายกรัฐมนตรีรับหลักการและจะแจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อไป เรื่อง การบรรจุครูอัตราจ้างปีต่อไปเป็นข้าราชการ

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายอำเภอสะบาย้อยตรวจสอบทำบัญชีรายชื่อบุตร ผู้เสียชีวิตในวัยศึกษา วัยทำงาน จะได้จัดสถานที่เรียน และหาอาชีพให้

นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้

- 1) จัดทำรายชื่อเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ผู้ที่ไม่มีงานทำ เพื่อกระทรวงเกษตร ฯ จะได้จัดการฝึกอบรมอาชีพให้
- 2) เส้นทางลูกรังจากหมู่บ้านไปสถานศึกษา ที่มีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จะมอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้ามาลาดยางให้
- 3) สำหรับเด็กๆ ที่ต้องเดินทางไปโรงเรียน จะให้มีการจัดสรรจักรยานยืมเรียน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจจำนวนนักเรียนว่ามีเท่าไร

## จังหวัดยะลา

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจราษฎร 4 ตำบลของอำเภอกรงปินัง ว่า ต้องการพัฒนาอะไรบ้างให้ไปคิดกัน แต่หลักการคือ

- 1) อยากให้ทุกคนเรียนหนังสือ
- 2) อยากให้ทุกคนมีงานทำ
- 3) ฝึกอาชีพอิสระ เพื่อหารายได้เสริมอาชีพหลัก เช่น หลังจากกรีดยางแล้ว อาจเลี้ยงไก่บ้าน วัว ทำการเกษตร และอื่นๆ
- 4) ดูแลเรื่องสาธารณสุข

นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ศึกษาเรื่องการผันน้ำจากแม่น้ำปัตตานี ที่จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ส่วนกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็สามารถทำได้ จะมอบให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาดูแลอีกที

นายกรัฐมนตรีรับหลักการ และจะดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลประจำกิ่งอำเภอ

นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด รวบรวมปัญหาของกิ่งอำเภอกรงปินังโดยด่วนเพื่อแก้ปัญหาและจะพัฒนาในทุกด้านและ จะจัดทำเป็นพื้นที่นำร่อง ทั้งนี้ขอให้สำรวจครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ด้วย

นายกรัฐมนตรีรับหลักการ และจะจัดหาเครื่องปั่นไฟให้ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ส่วนเรื่องงาน กำลังจะสร้างงานให้

## จังหวัดนราธิวาส

นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้างทางเดินเท้าข้ามแม่น้ำสายบุรี แบบยึดติดสะพาน เหล็กกรงไฟช่วงสถานีบาเจาะ รือเสาะ งบประมาณ-2 ล้านบาท ได้ โดยมอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการ

นายกรัฐมนตรี เห็นว่าโครงการสร้างแนวปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งทำประมง พื้นบ้าน ซึ่งกรมประมงได้จัดทำโครงการฯ โดยใช้งบประมาณ 30 ล้านบาทเป็นเรื่องที่น่าให้การสนับสนุน

---

## **24. เรื่อง การส่งเสริมการใช้โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ที่ผลิตในประเทศในกิจการปิโตรเลียม**

คณะรัฐมนตรีรับทราบการส่งเสริมการใช้โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ที่ผลิตในประเทศในกิจการปิโตรเลียม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ดังนี้

### **1. แนวทางการส่งเสริมการใช้โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ที่ผลิตในประเทศในอนาคต**

จากสถานการณ์ความต้องการใช้โครงสร้างเหล็กในกิจการปิโตรเลียมในประเทศในอนาคต โดยเฉพาะในระยะ 5 ปีข้างหน้า บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมจำนวนมากหลายรายอยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนเพื่อการพัฒนาและผลิตแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย เช่น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท Unocal Thailand, Ltd. และ บริษัท Chevron Offshore (Thailand) Ltd. โดยการดำเนินการดังกล่าว จะต้องมีการติดตั้งแท่นขบวนการผลิต แท่นที่พักอาศัย และแท่นผลิตย่อย โดยมีความต้องการใช้โครงสร้างเหล็กปีละประมาณ 17 - 20 แท่น

ในขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กในประเทศได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยได้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตโครงสร้างเหล็กที่มีประสิทธิภาพมาใช้ มีการขยายโรงงานเพิ่ม และได้มีการพัฒนาทักษะช่างฝีมือแรงงานให้มีความรู้และความชำนาญงานเพิ่มมากขึ้น จนขณะนี้บริษัทผู้ประกอบโครงสร้างเหล็กในประเทศสามารถผลิตโครงสร้างเหล็กได้ทุกขนาดน้ำหนักตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม ทั้งโครงสร้างเหล็ก Sub Structure และ Top Structure พร้อมทั้งได้มีการขยายกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้น ดังนี้

<b>Sub Structure และ Top Structure</b>	<b>จำนวนแท่นที่ผลิตได้ต่อปี</b>			
	<b>TNS 1</b>	<b>TNS 2</b>	<b>CUEL</b>	<b>รวม</b>
Jacket 4 ขา	6	10	8	24
Deck (Top Side)	6	10	8	24
Jacket 8 ขา (ขึ้นอยู่กับขนาดน้ำหนักที่ต้องการ)	-	(8-12 เดือน)	-	1
Top Side CPP (ขึ้นอยู่กับขนาดน้ำหนักที่ต้องการ)	-	1 (16-24 เดือน)	-	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -2 ปี

TNS : บริษัท Thai Nippon Steel Engineering & Construction Corp., Ltd.

CUEL : บริษัท คลัฟ - ยูนิไทย เอนจิเนียริง จำกัด

ในการนี้ กระทรวงพลังงานเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมการใช้โครงสร้างเหล็กที่ผลิตในประเทศในกิจการปิโตรเลียมอย่างจริงจังจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อประเทศได้ ดังนี้

พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สำคัญในการประกอบกิจการปิโตรเลียม

พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในกิจการปิโตรเลียม และพัฒนาช่างฝีมือแรงงาน

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านกิจการปิโตรเลียมให้ทัดเทียมประเทศอื่น และอาจช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในการผลิตโครงสร้างเหล็กจากประเทศอื่น ๆ ได้ในอนาคต

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุน อีกรหลายสาขา อาทิ ลวดเชื่อม สี และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงพลังงานจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการปิโตรเลียมเพื่อพิจารณา และซึ่งในการประชุมคณะกรรมการปิโตรเลียม ครั้งที่ 4/2547/354 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 วาระที่ 5 เรื่องการส่งเสริมการใช้โครงสร้างเหล็กที่ประกอบภายในประเทศในกิจการปิโตรเลียม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ส่งเสริมการใช้โครงสร้างเหล็กที่ผลิตในประเทศทุกขนาดน้ำหนักตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

## 2. สำหรับขั้นตอนที่กระทรวงแรงงานจะดำเนินการต่อไป

- 1) แจกมติคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่องการส่งเสริมการใช้โครงสร้างเหล็กที่ผลิตในประเทศทุกขนาดน้ำหนักให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องทุกรายทราบ
  - 2) แจกผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ให้ใช้โครงสร้างเหล็กที่ผลิตในประเทศทุกขนาดน้ำหนักเป็นลำดับแรกเว้นแต่ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเห็นว่า ผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กในประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ข้อกำหนดและระยะเวลาที่ต้องการ ให้นำเรื่องหารือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานเป็นเฉพาะกรณี
  - 3) กระทรวงพลังงานจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการผลิตโครงสร้างเหล็กในประเทศ เพื่อให้การผลิตโครงสร้างเหล็กดำเนินการได้ตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานต้องการ
-

## **25. เรื่อง คณะเอกอัครราชทูตประเทศมุสลิมทัศนศึกษาและเยี่ยมชมจังหวัดชายแดนภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งเชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศมุสลิม 12 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บรูไนดารุสซาลาม บังคลาเทศ อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน คูเวต โมร็อกโก โอมาน ปากีสถาน การ์ตา และซาอุดีอาระเบีย เดินทางไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2547 โดยมีกิจกรรมสำคัญต่อไปได้แก่ การเยี่ยมชมมัสยิดกลางปัตตานี การฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และโครงการอาหารฮาลาล การเยี่ยมชมวิทยาลัยอิสลาม พบปะผู้นำศาสนา การจัดเลี้ยงอาหารค่ำรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะเอกอัครราชทูต การพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถื่น ผู้นำธุรกิจและการพบปะผู้นำสตรีและแวะชมสินค้า OTOP

ทั้งนี้ จากการที่มีคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศมุสลิม 12 ประเทศ เดินทางไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้พบปะกับประชาชน ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถื่น ผู้นำทางธุรกิจ ผู้นำสตรี ทำให้เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอยู่อย่างสงบสุข เหตุการณ์ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ปรากฏตามข่าวสารที่ได้รับทราบก่อนที่จะมาลงพื้นที่ และที่สำคัญได้เข้าใจนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีตามครรลองของกฎหมายซึ่งเอกอัครราชทูตหลายประเทศได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้น

---

## **26. เรื่อง การประชุมสภาประกันภัยแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 22**

คณะรัฐมนตรีรับทราบในการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาประกันภัยแห่งเอเชียตะวันออก (The East Asian Insurance Congress - EAIC) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงานด้านต่างๆ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยของผู้นำและบุคคลสำคัญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้

---

## **27. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมนไนซ์อาเซียนมาใช้**



คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในร่างพิธีสารแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียนมาใช้ และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในพิธีสารแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียนมาใช้ ในนามรัฐบาลไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายลงนามในพิธีสารแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียนมาใช้

---

## **28. เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สามารถจำแนกได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 102,734.0 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 152,301.9 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต 393,380.2 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ การต่างประเทศ และการอำนวยความสะดวก 117,168.1 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ 434,415.8 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 1,200,000.0 ล้านบาท ได้จัดสรรงบประมาณ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเป้าหมายการให้บริการ และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงทั้งในส่วนที่เป็นนโยบายต่อเนื่อง และนโยบายใหม่ของรัฐบาลที่จะตอบสนองต่อการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และเชื่อมโยงไปสู่ผลสำเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เป็นกรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณไว้ เมื่อวันที่ 17

กฎหมาย 2547 ซึ่งแนวทางการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล รวมทั้งปัญหาหลักของชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

## **29. เรื่อง การจัดตั้งสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดตั้งสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบการจัดตั้งสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยมีลักษณะเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในสำนักนายกรัฐมนตรี มีรูปแบบการบริหารแบบองค์กรเสมือนจริงและมีความเชื่อมโยง (Virtual & Networking Organization)

เห็นชอบและลงนามในร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่าได้นำความเห็นของรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะไปพิจารณาและจัดทำเอกสารแนวคิดการจัดตั้งสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยได้เสนอเอกสารแนวคิดดังกล่าวในการประชุมร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (Working lunch) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**1. หลักการและเหตุผล :** ทางเลือกหนึ่งในการจัดการนโยบายสาธารณะให้บังเกิดผลคือ การสร้างนักพัฒนานโยบายเพื่อดำเนินการถอดแบบนโยบายที่ริเริ่มโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการบริหารนโยบายแก่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ในการสร้างนักพัฒนานโยบายที่สามารถเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติที่มาจากตัวแทนที่มีความรู้ ความสามารถจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนนั้น จะดำเนินการโดย "สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ" ที่มีลักษณะเป็น virtual and networking organization ในสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนในเบื้องต้น ซึ่งถ้าหากการดำเนินการในลักษณะนี้ได้ผลดีเป็นที่ยอมรับ จึงจะใช้เป็นต้นแบบในการสร้างระบบเสนาธิการในระดับกระทรวงต่อไป

**2. วัตถุประสงค์ :** เพื่อสร้างนักพัฒนานโยบาย สร้างเครือข่ายพัฒนานโยบายทั้งในภาครัฐด้วยกัน และเครือข่ายรัฐ - เอกชน-ประชาชน รวมทั้งสร้างฐานข้อมูลนโยบาย

### **3. การดำเนินการ :**

3.1 คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นนักพัฒนานโยบาย 60 คน จากกระทรวง ๆ ละ 1 คน รวม 20 คน จากภาคเอกชน 20 คน และจากนักเรียนทุนจำนวน 20 คน

3.2 ดำเนินการพัฒนา นักพัฒนานโยบายโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติในกรณีศึกษาจริงจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี โดยนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นจะให้มีการรับฟังความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในและต่างประเทศรวมทั้งให้นักพัฒนานโยบายถ่ายทอดความรู้แก่กันและกันด้วย ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ การติดต่อสื่อสารจะเน้นการใช้ internet เป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ นักพัฒนานโยบายไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่สถาบันเต็มเวลา

#### 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- 4.1 ทางเลือกการบริหารนโยบายใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
- 4.2 บุคลากรด้านนโยบายสาธารณะที่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ อันจะเป็นตัวเลือกแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการสรรหาคนมาร่วมงานในอนาคต
- 4.3 เครือข่ายการจัดการนโยบายสาธารณะใน 2 ระดับ คือ ภายในภาครัฐราชการ และภายนอก คือ รัฐประชาชน-เอกชน-
- 4.4 วัฒนธรรมใหม่ในการจัดการนโยบายที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- 4.5 เป็นการนำร่องระบบเสนากิจการในระดับนโยบาย ก่อนไปสู่ระดับ (คณะรัฐมนตรี) (กระทรวง) ปฏิบัติ

**5. โครงสร้างและการบริหาร :** เป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ในสำนักนายกรัฐมนตรี มีลักษณะเป็น virtual organization เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ การดำเนินการ รูปแบบโครงสร้างและการบริหารของสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะแล้ว

เพื่อให้สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะสามารถจัดตั้งและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการ มีความจำเป็นจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กรอบทิศทาง และแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ การแต่งตั้งนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ และถอดแบบนโยบายสาธารณะที่กำหนดโดยนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการกำหนดนโยบายการบริหารสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ และการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสาธารณะและจัดตั้งสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ

---

### 30. เรื่อง รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าสรุปได้ดังนี้

#### สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยในปี 2547

การบริโภคเหล็กทรงยาวในระยะ 2 เดือนแรกของปี 2547 มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 39% ปริมาณการผลิตบิลเลตในเดือน มกราคม กุมภาพันธ์-2547 มีจำนวนทั้งสิ้น 0.37 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13% แต่การนำเข้าใน 2 เดือนแรกของปี 2547 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีที่แล้วคิดเป็นจำนวน 0.4 ล้านตัน

การบริโภคเหล็กทรงแบนในเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 2547 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.2 ล้านตันเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 25% ในขณะที่มีการผลิตสแลป 0.4 ล้านตันเพิ่มขึ้นถึง 2.5 เท่าจากปีก่อน เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 34% ใน 2 เดือนแรกของปี 2547 ส่วนการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนในระยะ 2 เดือนแรก ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 0.39 ล้านตัน ปริมาณการบริโภคเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นในช่วง 2 เดือนของปี 2547 มีประมาณ 0.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13% โดยเป็นการผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้น 11% และมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 47%

สถานการณ์ราคาเหล็กโดยรวมในตลาดโลกในเดือนพฤษภาคม 2547 ยังคงทรงตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ราคาเหล็กทรงแบน ณ 5 พฤษภาคม 2547 ราคาสแลปและเหล็กแผ่นรีดร้อน ณ ท่าเรือ CIS อยู่ที่ 458 และ 485 เหรียญสหรัฐต่อตัน fob คิดเป็น 20.35 และ 22.21 บาทต่อกิโลกรัม ณ ท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างคงที่จากช่วงกลางเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ส่วนราคาบิลเลตอยู่ที่ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน fob ณ ท่าเรือ CIS หรือ 16.86 บาทต่อกิโลกรัม ณ ท่าเรือกรุงเทพ ลดลงจากกลางเดือนมีนาคมซึ่งอยู่ที่ 18.38 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเหล็กเส้น ณ ท่าเรือกรุงเทพอยู่ที่ตันละ 20.53 บาท ในกลางเดือนมีนาคมและขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ตันละ 21.36 บาท ณ ต้นเดือนเมษายน และในปัจจุบัน ณ 5 พฤษภาคม 2547 เริ่มลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ตันละ 21.22 บาท

การที่ราคาเหล็กค่อนข้างทรงตัวในระยะนี้ เนื่องจากรัฐบาลจีนกังวลว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวมากเกินไป จึงกำหนดนโยบายเพื่อชะลอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนชะลอโครงการก่อสร้างต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแนวโน้มในระยะยาวคาดว่าราคาเหล็กยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น เศษเหล็กและถ่านโค้ก ส่วนประเทศจีนแม้ว่าจะมีการผลิตในปริมาณมากแต่

ยังต้องพึ่งการนำเข้าเหล็กเกรดคุณภาพสูง นอกจากนี้การรวมตัวกันของสหภาพยุโรปยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ยุโรปจะมีการบริโภคเหล็กอย่างมากในอนาคต

จากการที่เหล็กเส้นก่อสร้างได้มีราคาสูงขึ้นมากนับตั้งแต่ปลายปี 2546 ซึ่งส่งผลกระทบให้ภาคธุรกิจก่อสร้างเกิดความเดือดร้อนจากการที่เหล็กเส้นมีราคาแพงและขาดแคลน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนเหล็กเส้นก่อสร้างตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบปริมาณการผลิต ต้นทุนและราคาขายหน้าโรงงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งพิจารณามาตรการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนเหล็กเส้นก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมและเมษายน คณะกรรมการฯ ได้มีการกำหนดราคาขายเหล็กเส้น ณ หน้าโรงงานและจัดสรรปริมาณในแต่ละเดือนให้แก่สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวของกระทรวงอุตสาหกรรมส่งผลให้ราคาเหล็กในตลาดของไทยลดลง โดยในขณะนี้ราคาเหล็กเส้นหน้าโรงงานอยู่ที่ 19,000 บาทต่อตัน ต่ำกว่าราคาเหล็กเส้นในตลาดโลกซึ่งอยู่ที่ 20,400 บาท ต่อตัน )c&f)

---

### **31. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2547 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

#### **1. การตรวจสอบและกำกับดูแลโรงโม่หิน**

- 1.1 การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของโรงโม่หิน โดยโรงโม่หินจะต้องมีระบบกำจัดฝุ่นในสายการผลิต ที่ (โม่บดและคัดขนาดหิน) มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมฝุ่นที่ทางราชการกำหนด และมีการปรับปรุงทำความสะอาดลานกองหินและถนนขนส่งหินภายในโรงโม่หินเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายฝุ่นขณะทำงานตักและขนส่งลำเลียงหิน ทั้งนี้โรงโม่หินที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะสั่งให้หยุดผลิตหินเพื่อปรับปรุงตามมาตรา 37 แห่ง พ .ศ.โรงงาน พ .บ.ร.2535 โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
- 1.2 ผลการตรวจสอบโรงโม่หินในบริเวณหน้าพระลาน และในบริเวณอื่น ๆ ของจังหวัดสระบุรีซึ่งมีจำนวนโรงโม่หินที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการทั้งสิ้น 55 โรง ปรากฏว่ามีโรงโม่หินที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจำนวน

ทั้งสิ้น 27 โรง อย่างไรก็ตามในจำนวนโรงโม่หินที่สั่งให้หยุดการผลิตทั้งหมดนั้นมีโรงโม่หินจำนวน 9 โรงที่สามารถปรับปรุงสภาพเครื่องจักรและบริเวณสถานประกอบการ ซึ่งการผลิตหินต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานของราชการ และไม่เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง จึงได้อนุญาตให้เปิดการผลิตได้ต่อไป

---

## **32. เรื่อง รายงานผลการพัฒนาระบบราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 2 ฉบับ (ฉบับสรุปและฉบับสมบูรณ์) แล้วเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอรายงานว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547 มาตรา 71/10 (10) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และมาตรา 71/9 กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที่ในงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ขึ้นโดยเนื้อหาของรายงานได้จากการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 แล้วนำมาวิเคราะห์และประเมินผลความสำเร็จเทียบกับนโยบายของรัฐบาล เป้าหมาย เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) เจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว และเห็นควรให้จัดทำรายงานประจำปีที่จะเสนอรัฐสภาเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับสรุปและฉบับสมบูรณ์

**รายงานฉบับสรุป** ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 จากรัฐธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอนต่อไป

ภาคผนวก ก ข้อมูลระบบราชการไทยในภาพรวม

ภาคผนวก ข สรุปผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2546

## รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 นโยบายของรัฐบาลและความคาดหวังในการพัฒนาระบบราชการ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลระบบราชการไทยในภาพรวม

ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบราชการหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 2 ฉบับ

ส่วนที่ 4 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 5 แนวทางการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอนต่อไป

ภาคผนวก ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

---

### **33. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ได้ดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายเป็นมิ่งมงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 และได้เริ่มปฏิบัติงานโครงการตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นมา

การจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสำเร็จตามมุ่งหวังเร็วขึ้น ตามลักษณะและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องเน้นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขา และเครื่องมืออุปกรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี พระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ พร้อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภออดอนพุด จังหวัดสระบุรี

**ความคืบหน้าของโครงการ มีดังนี้**

**1. การปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ ปี 2546 - 2547** การปรับปรุงภารกิจ การปฏิบัติงาน พิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยกำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมโครงการใน 3 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย

- 1) ภารกิจการจัดกิจกรรมตามชบวนเสด็จของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กรณีเสด็จแปรพระราชฐาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาค
- 2) ภารกิจการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่)28 กรกฎาคมของทุก (ปี โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ พร้อมกันทั่วประเทศ
- 3) ภารกิจการจัดกิจกรรมประจำเดือนตามแผนโครงการฯ โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการคัดเลือกตำบลเป้าหมาย และดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร โดยต้องมีการเตรียมการก่อนเริ่มกิจกรรมและติดตามประเมินผลเพื่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

**2. กำหนดแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2547**

กิจกรรม	ผลงานปี 2546		ปี 2547					
	จำนวนครั้ง	จำนวนเกษตรกร	ผลงาน (ต.ค.46-20 เม .ย. 47)		แผนงาน (พ .ย.ก - .ค.47)		รวม	
			จำนวนครั้ง	จำนวนเกษตรกร	จำนวนครั้ง	จำนวนเกษตรกร (คาดการณ์)	จำนวนครั้ง	จำนวนเกษตรกร
1. ภารกิจตามชบวนเสด็จฯ	13	3.382	8	1,479	16	4,000	24	5,479
2. ภารกิจการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	76	19.181	-	-	76	22,800	76	22,800
3. ภารกิจการจัดกิจกรรม	76	31.690	30	9,673	304	76,000	334	85,673



ประจำเดือน								
รวม	165	54.253	38	11,152	396	102,800	434	113,952

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและให้บริการ เพื่อกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามพระราชประสงค์

**3. การประชาสัมพันธ์**

ได้พิจารณาเร่งรัดการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยให้ส่วนราชการและจังหวัดประสานงานวางแผนการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่จะเข้ารับบริการได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับบริการตามการวิเคราะห์และวินิจฉัยคลินิกด้านพืช สัตว์ ประมง ดินและปุ๋ย ตามสภาพปัญหาและความต้องการแต่ละพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

**34. เรื่อง รายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ "รัฐบาลสื่อสารสู่สื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 5**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปผลการสัมมนา "รัฐบาลสื่อสารสู่สื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 5 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนท้องถิ่นไปดำเนินการต่อไป ดังนี้

สำนักโฆษกได้จัดสัมมนา "รัฐบาลสื่อสารสู่สื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2547 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดพื้นที่การจัดสัมมนาในเขตตรวจราชการ ที่ 15 ได้แก่จังหวัดชุมพร ระนองและสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในการติดตามกำกับกับการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) และเขตตรวจราชการที่ 17 ได้แก่จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ซึ่งอยู่ในการติดตามกำกับกับการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (นายโกศล พลกุล)(ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคใหม่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๔๗) ในการสัมมนาครั้งนี้มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นประธาน

**สรุปประเด็นการสัมมนา**

**ภาคเช้า**

การสัมมนาในภาคเช้ามีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน ท้องถิ่นกับคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง และการสัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงาน  
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ซึ่งสื่อมวลชนท้องถิ่นได้เสนอความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ใน  
การทำงาน สรุปได้ดังนี้

การส่งข้อมูล ข้อเรียกร้อง ไปยังหน่วยงานของรัฐทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ดำเนินการ  
ไม่รักษาความลับของผู้ร้องเรียนและไม่ได้รับคำตอบในการถามปัญหาหรือขอ  
ข้อมูล

ได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐล่าช้า

ขอให้ส่งบุคลากรของรัฐที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีความสามารถและ  
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของประชาชน

ขอให้มีการประสานข้อมูลโดยตรงจากภาครัฐไปสู่รายการวิทยุชุมชน โดยมีการ  
phone in เข้ามาในรายการวิทยุ เพื่อให้ประชาชนที่รับฟังได้รับทราบข้อมูลและ  
ทันต่อสถานการณ์

ขาดงบประมาณในการดำเนินการของหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ต้องการให้  
รัฐบาลเข้ามาดูแลในเรื่องนี้และเสนอให้มีการอบรมเพิ่มทักษะให้แก่ผู้จัดรายการ

สื่อไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงจากหน่วยงานของรัฐ และไม่ค่อยได้รับทราบผลการ  
ประชุมต่าง ๆ ของจังหวัด ทั้งๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการหัวหน้าส่วนราชการ  
ในจังหวัดแล้ว

สื่อท้องถิ่นไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐที่มาจัดกิจกรรมใน  
จังหวัด เจ้าหน้าที่ไม่อำนวยความสะดวกและกีดกันในการทำงานของสื่อท้องถิ่น  
จึงต้องการให้ภาครัฐมองเห็นความสำคัญของสื่อท้องถิ่นด้วย

เสนอให้มีการรับรองสถานภาพของผู้สื่อข่าวประจำตำบล และกรรมการวิทยุชุมชน  
เพื่อความสะดวกในการทำงาน

ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนเหล่านี้ คณะโฆษกประจำ สำนัก  
นายกรัฐมนตรี และโฆษกกระทรวงจะนำข้อเสนอและปัญหาที่สำคัญและจำเป็นมา  
พิจารณาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประสานงานด้านการ  
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## ภาคท้าย

การสัมมนาภาคปลายเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามระหว่าง  
รองนายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชนท้องถิ่น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจ  
ยุทธ) ประธานการสัมมนา ได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และได้ตอบข้อ

ซักถามของสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกกระทรวง ในประเด็นปัญหา ดังนี้

ประเด็นคำถามต่าง ๆ ของสื่อมวลชนท้องถิ่นทั้ง 6 จังหวัด รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) ได้ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยประเด็นคำถามของสื่อมวลชนในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้แจ้งสื่อมวลชนที่เข้าร่วมสัมมนาว่า จะรวบรวมประเด็นคำถามทั้งหมดของการสัมมนาโดยละเอียดกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหา รวมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบต่อไป

### **การประเมินผลการจัดสัมมนา**

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 372 คน แบ่งเป็น สื่อมวลชนท้องถิ่น 130 คน โฆษกกระทรวง 13 คน ผู้ตรวจราชการ 16 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 4 คน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในเขตพื้นที่ 87 คน สำนักโฆษก 25 คน กรมประชาสัมพันธ์ 53 คน และผู้สังเกตการณ์ 44 คน

จากการประเมินผลการสัมมนาโดยการตอบแบบสอบถาม สื่อมวลชนส่วนใหญ่ระบุว่า ได้รับประโยชน์จากการสัมมนามาก เพราะได้รับทราบการทำงานของรัฐบาลอย่างชัดเจน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้รัฐบาลได้รับทราบโดยตรง ซึ่งจะทำให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกกระทรวงมีความใกล้ชิดเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประสานการทำงานในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นไปด้วยดี

### **ข้อเสนอแนะของสื่อมวลชน**

ต้องการให้จัดโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรัฐบาลจะได้รับทราบข้อมูลระดับท้องถิ่นอย่างชัดเจน

ต้องการให้คณะรัฐมนตรีนำปัญหาที่สื่อมวลชนท้องถิ่นเสนอไปแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

---

## **35. เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงบประมาณรายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 สรุปได้ดังนี้

**ภาพรวม** การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2547 (ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2547) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,025,216.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.1 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,163,500.0 ล้านบาท โดยการจัดสรรงบประมาณสำหรับรายจ่ายลงทุน มีจำนวน 169,616.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.9 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำมีจำนวน 855,600.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.3 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

**งบรายจ่าย** จากการจัดสรรงบประมาณจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,025,216.7 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงินจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรและงบดำเนินงานมีการจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วเกินกว่าจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนร้อยละ 0.1 และร้อยละ 0.2 ตามลำดับ เนื่องจากส่วนใหญ่มีการโอนรายการงบกลาง จากงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายในงบบุคลากรและงบดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณจริงสำหรับงบรายจ่ายที่มีการจัดสรรให้ต่ำสุดได้แก่ งบรายจ่ายอื่นและงบลงทุนจัดสรรให้ร้อยละ 74.7 และร้อยละ 82.2 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	จัดสรรงบประมาณ	ร้อยละของงบรายจ่าย
งบบุคลากร	324,079.7	100.1
งบดำเนินงาน	107,517.0	100.2
งบลงทุน	93,906.6	82.2
งบเงินอุดหนุน	232,804.3	89.2
งบรายจ่ายอื่น	266,909.1	74.7
<b>รวม (ล้านบาท)</b>	<b>1,025,216.7</b>	<b>88.1</b>

**ในระดับกระทรวง** กระทรวงที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดสรรให้เต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และสำหรับการจัดสรรงบประมาณในลำดับต่ำสุด ได้แก่ งบกลาง จำนวนร้อยละ 56.8 กระทรวงคมนาคมจำนวนร้อยละ 86.3 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับตามลำดับ

**ในระดับกรม** กรมที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 133 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

## **36. เรื่อง แต่งตั้ง**

### **1. ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ ดังนี้ 1) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี 2) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

### **2. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้แต่งตั้ง พลตำรวจเอก วัชรชัย กัญลี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป

### **3. การคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่ออีกหนึ่งวาระ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้ นายกว้าง รอบคอบ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 30 เมษายน 2547 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกหนึ่งวาระ (หนึ่งปี) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป

### **4. คณะทำงานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Task Force) ในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Task Force) ในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

**องค์ประกอบ** นายเนวิน ชิดชอบ เป็นประธานคณะกรรมการ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายพรชัย นุชสุวรรณ และนายรุ่ง แก้วแดง เป็นคณะกรรมการ โดยมี นายยงยุทธ ดิยะไพรัช เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

### **อำนาจหน้าที่**

- 1) ติดตาม ประสานนโยบายในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ นายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ เป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว
- 2) รายงานผลการดำเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกระยะ
- 3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ใดอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
- 4) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ให้ข้อมูล หรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป

---

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)